



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๒๗ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

### ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พิจารณาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ กระตุ่ถาม

#### กระตุ่ถามสดด้วยวาจา

๑. กระตุ่ถาม ของ นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระตุ่ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

๒. กระตุ่ถาม ของ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพลก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ การเกิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ในโคและกระบือ มีวิธีการดูแลรักษา การป้องกันเบื้องต้นอย่างไร ในรายเกษตรกรที่ได้รักษาสัตว์ด้วยตนเองหายป่วยแล้วและกรณีสัตว์เสียชีวิต มีการเยียวยาให้เพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร และในระดับอำเภอมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จำนวนน้อยมากไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ดูแลสัตว์ที่มีจำนวนมาก เป็นไปได้หรือไม่หากจะจ้างผู้จบปศุสัตว์ที่กำลังหางานเป็นอาสาปศุสัตว์ เพื่อช่วยออกไปดูแลเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงและช่วยให้ลูกหลานมีงานทำ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ

- กรณีการเกิดโรคล้มปัสสิกัน (Lumpy Skin) เป็นโรคอุบัติใหม่ ได้ดำเนินการประกาศเป็นภัยพิบัติ ทำให้ อบต. อบจ. เทศบาล สามารถใช้งบประมาณในการดูแลสัตว์ป่วยได้ เช่น ไปซื้อยา สารกันแมลง โรคนี้มีแมลงวัน เหลือบ ลิ่น ไร ยุง เป็นพาหะ ได้ทำการแยกสัตว์ป่วยออกจากคอกจากฝูง ให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอลงพื้นที่ไปตรวจและให้ยารักษาตามอาการ พร้อมกับดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้าน และแจกสารกันแมลงเพื่อกำจัดตัวพาหะให้หมดไป

- กรณีค่าเสียหายให้กับเกษตรกรจะได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและนำเสนอกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงอัตราค่าเสียหาย และยินดีอำนวยความสะดวกให้หากสมาคม/ชมรมต่าง ๆ ต้องการจะจัดซื้อนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคจากต่างประเทศ

- กรณีการจ้างอาสาปศุสัตว์ ปัจจุบันมีอาสาสมัครทั่วประเทศแล้ว แต่จะทำเพิ่มให้มีลักษณะเช่นเดียวกับ อสม. ให้มีในจังหวัดที่ประสบภัยก่อนอีก ๑ หมื่นอัตรา ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน หรือ ๑ ปี จะใช้เงินจากงบกลางหรืองบเงินกู้ และจะขอให้กระทรวงมหาดไทยเปิดอัตราในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกตำบล/เทศบาล ต้องมีการสอบบรรจุสัตวแพทย์

**๓. กระทู้ถาม ของ นางสาวแนน บุญยธิดา สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์**

**ประเด็นคำถาม** คือ กรณีโรคล้มปัสสิกัน (Lumpy Skin) ในโค กระบือ มีการนำเข้าวัคซีน ๒ Lot จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ โดส มีหลักเกณฑ์การกระจายวัคซีนอย่างไร สำหรับ Lot แรกที่นำเข้ามาแล้วกระจายไปยังจังหวัดใดบ้าง จำนวนเท่าใด ใช้หลักเกณฑ์อย่างไร มีโครงการจะจัดซื้อเพิ่มอีกหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากยังไม่เพียงพอต่อจำนวนโคและกระบือ ในอนาคตไทยจะมีศูนย์วิจัยเพื่อผลิตวัคซีนหรือยารักษาโรคนี้เองหรือไม่ อย่างไร

**นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ**

**ประเด็นคำตอบ** คือ

- วัคซีนที่นำเข้าเป็นวัคซีนป้องกันโรค ในการกระจายมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา มีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเกษตรกร และสมาคมต่าง ๆ เกณฑ์พิจารณาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเกิดโรคแล้วไม่ให้ออกไป พื้นที่รอบข้างที่มีรัศมี ๑๐-๒๐ กิโลเมตร

- การจัดซื้อเพิ่มเพื่อให้เพียงพอ ภาคเอกชนสามารถจัดหาสั่งซื้อเองได้หากไม่ต้องการรอหรือรับส่วนแบ่งจากกรมปศุสัตว์ซึ่งทางกรมจะอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อให้ และหากต้องการบริจาค กรมก็ยินดีรับ และขอให้ อย. ใช้ช่องทางพิเศษเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ปล่อยวัคซีนไปสู่พื้นที่

- กรมปศุสัตว์มีโรงวัคซีนแล้ว เมื่อมีโรคนี้เกิดขึ้นก็จะได้ใช้งบประมาณเพื่อพัฒนา จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้มีการนำเข้าไปเพาะแล้วจะเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม จากนั้นจะนำไปทดสอบว่ามีประสิทธิภาพเต็มที่หรือไม่ ต่อไป

**กระทู้ถามทั่วไป**

**๑. กระทู้ถาม ของ นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย** เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ถ้ามรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

## ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอรบผลการดำเนินโครงการ (One Map)

นางผ่องศรี แซ่จิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินหรือป่าไม้ มีกำหนดเสร็จแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ล่วงเลยมานานแล้ว มีความคืบหน้าอย่างไร จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ โครงการ One Map ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงพื้นที่แนวเขต รวมทั้งข้อสังเกต และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการนี้มีผู้รับผิดชอบพื้นที่ ๕ กระทรวง ๙ หน่วยงาน ซึ่งจะต้องนำไปดำเนินการตามหน้าที่ กฎหมาย และตามแต่ละประเภทที่ดิน ให้มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องตรงกันและให้เห็นชอบร่วมกันก่อน จากนั้นจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองแนวเขตอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา เดือนเมษายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มอบการแก้ไขปัญหาเรื่องของที่ดินและเรื่อง One Map ให้ไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวคือเป็นมติ คทช. ที่จะไปดำเนินการ และเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คทช. ได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการ ๙ คณะ อนุกรรมการทั้ง ๙ คณะนี้จะดำเนินการรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้ว จะเสนอให้ คทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับรองเส้นแนวเขตต่อไป โดยได้ตรวจสอบไปแล้ว ๑๑ จังหวัด จาก ๔๔ จังหวัด ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้ารายย่อย

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

**ประเด็นคำถาม** คือ ผู้ค้ารายใหญ่และผู้ค้ารายย่อยได้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์และรับโทษในอัตราที่เท่ากัน แต่ผู้ที่ถูกจับกุมส่วนมากจะเป็นผู้ค้ารายย่อยและได้รับโทษไม่แตกต่างกับผู้ค้ารายใหญ่ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เกิดกระบวนการหากินกับการละเมิด ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จะมีแนวทางการแก้ไขกฎหมายให้เป็นธรรมมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร ระหว่างรอกการแก้ไขกฎหมายมีมาตรการป้องกัน ช่วยเหลือประชาชนผู้ค้ารายย่อยหรือไม่ อย่างไร

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ

- ได้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยแก้ไขปรับปรุงอัตราโทษในมาตรา ๗๐/๑ ซึ่งเป็นโทษสำหรับความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริการสิทธิและความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจกำหนดโทษให้สอดคล้องกับพฤติการณ์ และระดับความร้ายแรง

ของการกระทำความผิด หากผู้ค้ารายย่อยถูกดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจกำหนดโทษที่เหมาะสมได้ เช่น ศาลอาจลงโทษปรับเพียงเล็กน้อย

- มาตรการแก้ไขปัญหาการแอบอ้างการรับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยเปิดให้ตัวแทนต้องขึ้นทะเบียนและตรวจสอบได้จาก QR Code ของบัตรตัวแทน และทุกปัญหาสามารถโทรสอบถามที่สายด่วนเบอร์ ๑๓๖๘ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะอำนวยความสะดวก โดยประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อไป

### กระทู้ถามแยกเฉพาะ

ในระหว่างเวลา ๑๒.๒๗ – ๑๓.๕๔ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามลำดับ คือ

#### ๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอย้ายเขตไฟฟ้าแรงสูงบ้านนาดอกไม้ – บ้านโคกสีนวน ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ มีนโยบายที่จะขยายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ๒ หมู่บ้าน ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ได้หรือไม่ อย่างไร

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ จากการสำรวจ ในพื้นที่ของ ๒ หมู่ คือบ้านนาดอกไม้กับบ้านโคกสีนวน เป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรกระจายอยู่ตามรายทางจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ ราย ราษฎรยังไม่เคยยื่นขอไฟฟ้ากับเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งอาจจะตกสำรวจ ฉะนั้น จะต้องมี การขอจากชาวบ้านด้วย เมื่อมีการยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้ว จะเร่งรัดดำเนินการพิจารณาอนุมัติเข้าทำการขยายเขตไฟฟ้า โดยใช้โครงการขยายเขต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ สำหรับบ้านนาดอกไม้ ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ ส่วนบ้านโคกสีนวน มีปัญหาที่ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อครัวเรือนเกินเพดานที่กำหนดไว้ แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจจะพิจารณางบประมาณที่เหลือจ่ายในโครงการด้านการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มาอุดหนุนก็ได้

#### ๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายเขตไฟฟ้า และประปา จากเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเสถียร เผือกประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ มีนโยบายพิจารณากิจการไฟฟ้าสัมปทานกองทัพเรือซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการให้บริการไฟฟ้าแก่พี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบ และ East Water เข้าลักษณะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ อย่างไร

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กรณีไฟฟ้าในพื้นที่สตัทหีบ การไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การดำเนินการโครงสร้างไฟฟ้า การซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนเป็นสิทธิของกิจการไฟฟ้าฯ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายสัมปทานกับกระทรวงพลังงานจากวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีอายุถึง ๒๕ ปี จึงไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถเข้าไปดำเนินการอย่างใดได้ กรณีน้ำประปาในพื้นที่สตัทหีบ การประปาส่วนภูมิภาคให้ East Water หรือบริษัทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่ง East Water อยู่ภายใต้กำกับของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาประปาพัทธยาเป็นผู้ดูแล ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสามารถตั้งงบประมาณในการขยายเขตงานจากงบประมาณของตนเองได้

**๓. การถ่ายโอนภารกิจการดูแลและรับผิดชอบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบริเวณรอยต่อเทศบาลเมืองบ้านโป่งกับเทศบาลตำบลเบ็กไพร**

**นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรื

**ประเด็นคำถาม** คือ สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด มีแนวทางแก้ปัญหาการทับซ้อน ความชำรุดบกพร่อง การซ่อมแซม และเยียวยาความเสียหาย อย่างไร

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ สะพานดังกล่าวชื่อสะพานค่ายหลวง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ซึ่งผู้แทนกรมทางหลวงชนบทได้ชี้แจงว่า เส้นทางและสะพานต่าง ๆ จะมีมาตรฐานในการบำรุงรักษา เช่น มีการตรวจสภาพประจำปี เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการทาสีปรับปรุงสะพาน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแผนงานที่จะซ่อมบำรุงผิวทางบนสะพาน

**๔. การสร้างฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำสงคราม บริเวณบ้านนาถ่อน ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร**

**นางอนุรัักษ์ บุญศล** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ประเด็นคำถาม** คือ มีนโยบายหรือแนวทางที่จะลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรหรือสร้างฝายชะลอน้ำหรือไม่ อย่างไร

**นายประภัตร โพธสุธน** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ แม่น้ำสงครามมีลักษณะเป็น flood และลาดชัน การสร้างฝายมีประโยชน์อย่างมาก ตำบลนาถ่อนอยู่ต้นน้ำของแม่น้ำสงครามในเขตของจังหวัดสกลนครมีฝายชะลอน้ำแล้ว จำนวน ๕ ฝาย การสร้างฝายที่บ้านนาถ่อนจะเป็นตัวที่ ๖ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมชลประทานจะได้ออกไปสำรวจศึกษารูปแบบการสร้างฝาย ประเมินค่าใช้จ่าย และประชาคม จากนั้นจะได้นำไปตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป เนื่องจากขอตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ทันแล้ว

**๕. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนหลายเส้นทาง รองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)**

**นายเสถียร เผือกประพันธ์** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

**ประเด็นคำถาม** คือ มีแนวทางหรือแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจากโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒ หมายเลข ๓ ทางลอดทางแยกตัดจุดทางหลวง กม.๑๐ หรือไม่ อย่างไร ระยะทางการก่อสร้างหลายกิโลเมตรมีชุมชนทั้งสองฝั่งหลายแห่ง มีแผนการติดตั้งสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร

**นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม **ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ**

**ประเด็นคำตอบ** คือ กรมทางหลวงไม่ได้คำนึงจนใจกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยได้กำชับผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาให้แก้ปัญหามหาความเดือดร้อน ทั้งในเรื่องการติดตั้งไฟแสงสว่าง การระบายน้ำช่วงฝนตกหนัก และเรื่องฝุ่น สำหรับการติดตั้งสะพานลอยคนข้ามและจุดกลับรถเส้นทางนี้มีระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร ได้เตรียมแผนทำจุดข้ามสะพานลอยทั้งหมด ๘ แห่ง จุดกลับรถ ๒๐ แห่ง ตกประมาณ ๘๐๐ เมตรถึง ๑.๕ กิโลเมตรจะมีจุดกลับรถ ๑ แห่ง ส่วนจุดสร้างสะพานลอย เบื้องต้นอยู่หน้าสถานศึกษาทุกจุด การกำหนดจุดยังสามารถขยับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของจำนวนคนข้าม แต่ทั้งการทำสะพานลอยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ทั้ง ๒ ฝั่ง และชุมชนละแวกนั้นด้วย

**๖. ขอให้เร่งสำรวจและออกแบบทางหลวง ๓๓๔๐ ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒๐+๐๐๐ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ ช่องจราจรโดยเร่งด่วน**

**นายสรวิทย์ เนื่องจำนงค์** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

**ประเด็นคำถาม** คือ ทางหลวง ๓๓๔๐ ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒๐+๐๐๐ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มีการใช้เดินทางและขนส่งจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีนโยบายและแผนงานในการขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร หรือไม่ อย่างไร เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

**นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม **ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ**

**ประเด็นคำตอบ** คือ เส้นทางหลวงดังกล่าว กรมทางหลวงได้ปรับปรุงเป็นขนาด ๖ ช่องจราจร ช่วงที่เป็นชุมชนคือบริเวณแยกหนองเสม็ด บริเวณอำเภอบ่อทอง ระยะทางประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร ยังเหลืออยู่อีกประมาณ ๑๗.๒ กิโลเมตรที่ยังเป็น ๒ ช่องจราจร ได้สั่งการไปให้ทางกรมทางหลวงเร่งสำรวจออกแบบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะให้กรมทางหลวงเสนอของบจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการสำรวจและออกแบบ และอาจจะขยายถนนเป็น ๔ ช่องจราจร ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

### ๑. การพิจารณาของวุฒิสภา

๑) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จำนวน ๓ ฉบับ คือ

(๑.๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(๑.๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(๑.๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

### ๒) การพิจารณารายงาน

(๒.๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณารายงาน จำนวน ๒ เรื่อง คือ

(๒.๑.๑) พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....

(๒.๑.๒) (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

(๒.๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของกองทุนการออมแห่งชาติ

(๒.๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

**๒. รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ** ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่ และข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่ จำนวน ๑๗ ฉบับ

๑) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการดำเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจำกัดเสรีภาพการแสดงออกและการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน ของคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

๒) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในชั้นสอบสวน ของคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

๓) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ของคนในชาติ ของคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

๔) รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๕) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ

๖) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อับอาย สุนัข พ.ศ. .... ของคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

๗) รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๘) รายงานผลการพิจารณาการศึกษาปฏิบัติ เรื่อง การศึกษามาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในประเทศไทย ของคณะกรรมการการสาธารณสุข

๙) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ

๑๐) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ของคณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

๑๑) รายงานผลการปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาคำสั่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

๑๓) ข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา

๑๔) รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๑๕) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ของคณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

๑๖) ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน

๑๗) รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา



### ๓. ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมการขยายเวลาการศึกษา

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง จำนวน ๑๗ คณะ ดังนี้

๑) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๒) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณสุข กิจกรรมสาธารณสุข และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๓) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ และอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๖) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗) คณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาศึกษาญัตติ เพื่อพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๘) คณะกรรมการการคมนาคม ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาญัตติ จำนวน ๒ เรื่อง คือ (๘.๑) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการรับจ้างสาธารณสุข ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๘.๒) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และ ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ และอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

๙) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ขอย้ายระยะเวลาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐) คณะกรรมการการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

(๑๐.๑) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาขอเข้าเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

(๑๐.๒) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

๑๑) คณะกรรมการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ เพื่อพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมัน ให้เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

๑๒) คณะกรรมการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

(๑๒.๑) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

(๑๒.๒) ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการชุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเปียงเศรษฐกิจภาคใต้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

๑๔) คณะกรรมการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนา การท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

๑๕) คณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๖) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๗) คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

#### ที่ประชุมรับทราบ

**๔. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔**

**ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมการฯ ขยายเวลาพิจารณาการศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน**

## ๕. คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ ฉบับ คือ

๑) คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร

๒) คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการและรองประธานอนุกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร

### ที่ประชุมรับทราบ

## ๖. การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางเกศิตนที มโนสันต์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม

มีสมาชิกฯ อภิปราย สรุปได้ เช่น

- จากการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งรายได้แผ่นดินขาดไปเกือบ ๓,๐๐๐ ล้านบาท มีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

- กรณี การที่สำนักงาน กสทช. ถูกปรับจากคดีฟ้องฐานความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่กว่า ๑.๙ ล้านบาท ปัจจุบันได้จ่ายไปแล้วหรือไม่ และมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

- การจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนน้อยมากที่ใช้วิธีแบบทั่วไป หรือ e-Bidding หรือ e-Market ส่วนมากใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าตกลงราคา สำนักงาน กสทช. มีการปรับปรุงความโปร่งใสในเรื่องของการจัดหาพัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมอย่างไร หรือไม่

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า

- การบริหารงบประมาณของ สำนักงาน กสทช. กรณีเงินเหลือจ่ายแต่ละปีมีจำนวนมากเนื่องมาจากเป็นงบที่ไม่ได้ใช้จ่ายตามแผน หรือเป็นเงินกันเหลือปีที่กันไว้ ๑ ปี หรือ ๒ ปีงบประมาณก่อน แต่เพิ่งมาดำเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบันเพราะบางกิจกรรมมีเงื่อนไขและต้องใช้เวลาในการดำเนินงานจึงต้องกันเหลือมทุกปีงบประมาณ

- กรณีรายได้แผ่นดินรอนำส่ง เนื่องจากตัวเลขทางบัญชีกับตัวเลขจากการวิเคราะห์มีความขัดแย้งกัน แต่ในตัวเม็ดเงิน สำนักงาน กสทช. ได้นำส่งกระทรวงการคลังครบถ้วนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

- กรณีคดีความ เป็นเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคดีความเหล่านี้อยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการทางศาล ยังไม่มีคำพิพากษาใด ๆ

- กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นช่วงคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนผ่านระหว่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ทำให้มีวิธีการที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่กำหนดไว้แล้ว และเป็นวงเงินไม่สูง ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น การจัดทำ TOR การคำนวณราคากลาง เป็นต้น เมื่อพบข้อผิดพลาดได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงาน กสทช.

ได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาด สตง. จะแจ้งความผิดและดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการคลังการเงินของรัฐ

**ที่ประชุมรับทราบ**

**๗. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒**

**ที่ประชุมรับทราบ**

**๘. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒**

**ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม**

**มีสมาชิกฯ อภิปราย สรุปได้ เช่น**

- การเลื่อนส่งเงินสมทบช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด มีผลกระทบต่อเงินของกองทุนประกันสังคมอย่างไรบ้าง

- การเปลี่ยนแปลงสภาพของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จากการเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทเอกชน ทั้ง ๒ แห่งนี้จะต้องมีการจ่ายเงินให้กับประกันสังคมด้วยหรือไม่ และการจ่ายนี้มีผลตั้งแต่เมื่อไร

-- สถานประกอบการจ่ายเงินสมทบเป็นเช็คธนาคารแต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ายอดเงินสมทบสูงกว่าเกิดจากเหตุใด มีการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร

- การนำเงินกองทุนไปลงทุนของสำนักงานประกันสังคม สามารถเปิดเผยว่าถือสินทรัพย์ประเภทใด และเป็นสัดส่วนเท่าใดให้ผู้ประกันตนทราบได้หรือไม่ อย่างไร

**รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า**

- กรณีการลดอัตราเงินสมทบหรือเพิ่มประโยชน์ทดแทนทุกกรณีและทุกครั้ง ได้มีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและประเมินสถานะกองทุนทุกครั้ง ว่ากองทุนจะต้องมีเสถียรภาพทางการเงิน และมีเงินเพียงพอเป็นสภาพคล่องเสมอ แล้วจึงจะลดหรือเพิ่ม

- กรณีในการที่เปลี่ยนแปลงสภาพของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้ง ๒ หน่วยงานนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว นับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทเอกชน

- กรณีผลกระทบจากโรคระบาดโควิด อยู่ระหว่างดำเนินการร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขให้นำเงินชราภาพมาใช้ล่วงหน้า หรือนำไปค่าประกัน หรือการขอเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญได้

- กรณีเช็คถูกหนีขัดข้อง สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขในรายละเอียดแล้ว ซึ่งเป็นรายละเอียดประกอบและได้แจ้งให้ทาง สตง. ทราบเรียบร้อยแล้ว

- การลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ยอดเงินของกองทุนประกันสังคม ณ สิ้นปี ๒๕๖๒ มีเงินลงทุนอยู่ ๒.๐๙ ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนการลงทุนแบ่งเป็น ๑) สินทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ ๘๑ ๒) หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ ๑๙ ๓) การลงทุนในหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือรีด (REIT) ในประเทศไทย

ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๑ ของพอร์ต (Port) การลงทุน ๔) การลงทุนในกองทุน  
ว่างงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีเงินลงทุนจำนวน ๑๕๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งอาจลดลงไปบ้างเนื่องจาก  
ต้องจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและยังคงต้องจ่ายต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยอดเงินทั้งหมดของ  
กองทุนประกันสังคมมีจำนวนกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์  
ได้อย่างไม่มีปัญหาใด รวมถึงมีเงินสำรองสภาพคล่องไว้กว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่สามารถชำระเงินให้แก่  
ผู้ประกันตนได้ทุกเมื่อ

### ที่ประชุมรับทราบ

**๙. รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑**

**๑๐. รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒**

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวนารณารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  
และผู้แทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม

มีสมาชิกฯ อภิปราย สรุปได้ เช่น

- หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ในส่วนของสินเชื่อทั่วไปและสินเชื่อที่เป็นนโยบาย  
ของรัฐ (PSA : Public Service Account) มีสัดส่วนจำนวนเท่าไร

- ขอทราบรายละเอียดในเบื้องต้นของสัญญา CCS (Cross Currency Swap) ที่เป็นคดีความ  
ซึ่งธนาคารถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีผิดสัญญา

- ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ธนาคาร SME D Bank ในฐานะเจ้าหนี้ของภาครัฐ รอการชดใช้  
หรือชดเชยความเสียหายตามมาตรา ๒๘ ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ จำนวนเท่าไร อย่างไร  
และได้รับงบจากเงินกู้เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยา SMEs หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า

กรณี NPLs ปัจจุบันธนาคารให้สินเชื่อวงเงินไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท โดยช่วง ๕-๖ ปีที่ผ่านมา มีสินเชื่อ  
เฉลี่ยอยู่ที่กว่า ๒ ล้านบาท ผลที่ตามมาในความอ่อนแอของผู้ประกอบการทำให้มี NPL เกิดขึ้น ธนาคารได้มีการ  
ปรับปรุงแก้ไขด้วยการผ่อนปรนหรือปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
NPL ของสินเชื่อที่เป็นนโยบายของรัฐ อยู่ที่ ๒,๙๔๔ ล้านบาท สินเชื่อทั่วไปอยู่ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งเป็นหนี้เก่านั้นมีปัญหาและยังแก้ไขไม่ได้ก่อนปรับวงเงินสินเชื่อเป็น ๑๕ ล้านบาท รวมเป็น ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท  
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีประเด็นในเรื่องของสงครามการค้า Supply Chain ต่าง ๆ NPLs สูงขึ้นเป็น  
๑๙,๕๕๕ ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อที่เป็นกลุ่ม PSA อยู่ที่ประมาณ ๒,๐๘๗ ล้านบาท และเป็นสินเชื่อทั่วไป  
๑๕,๕๓๐ ล้านบาท

กรณีคดีความสัญญา CCS เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ธนาคารได้มีการกู้เงินต่างประเทศเมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนั้นได้กู้เงินในสกุลดอลลาร์ ต่อมาเกิดข้อขัดแย้ง และมีการฟ้องเป็นคดีความตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  
เป็นต้นมา ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้ธนาคารชนะคดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาลอุทธรณ์ได้กลับ  
คำพิพากษาศาลชั้นต้น ธนาคารจึงต้องตั้งสำรองเพิ่มเติมอีกให้เต็มตามฟ้อง จำนวน ๒,๘๐๐ ถึง ๒,๙๐๐ ล้านบาท

จะเห็นว่าในงบการเงินในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สรรองตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปอยู่ที่ ๔,๗๕๑ ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคาร มีผลขาดทุนเป็น ๕,๘๕๘ ล้านบาท เพื่อรอฟังผลคำพิพากษาของศาลฎีกาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กรณีเจ้าหนี้รื้อการชดใช้หรือชดเชยความเสียหาย ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ธนาคารเข้าไปช่วยเหลือ ผู้ประกอบการตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มียอดเงินจำนวน ๒,๖๐๐ ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าทั่วไป ขอนี้ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นโครงการต่อเนื่อง มี ๔ โครงการ คือ ๑) โครงการฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ ขอเป็นปีสุดท้าย ๒) โครงการ SMEs Transformation Loan เป็นโครงการที่ช่วยผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่ถูกในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ๓) โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการที่รัฐเข้ามา Subsidize อัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการอัตราร้อยละ ๒ ๔) โครงการ Extra Cash เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากโควิดปีที่แล้ว จะเป็นการชดเชย รับความเสียหายไม่ใช่ชดเชยเป็นตัวเงินส่วนต่างดอกเบี้ย

### ที่ประชุมรับทราบ

### ๑๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. และผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม

มีสมาชิกฯ อภิปราย สรุปได้ เช่น

- องค์การ UNODC แลกง้าวมีความห่วงใยต่อปัญหาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ เมตแอมเฟตามีน (Methamphetamine) มีมูลค่าการจับกุมรวม ๑.๙ ล้านล้านบาท ป.ป.ส. จะมีการแถลงการ แสดงเหตุและผลหรือจะมีกระบวนการจัดการอย่างไร

- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการมีข่าวเรื่องการส่งยาเสพติดออกจากประเทศไทย ยาเสพติดของกลาง มีการดำเนินการอย่างไร

เลขาธิการ ป.ป.ส. ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า

- กรณีมูลค่าการจับกุมรวม ๑.๙ ล้านล้านบาท ตามที่องค์การ UNODC แลกง้าว เป็นมูลค่ารวม ของยาเสพติดที่ผลิตจากแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและกระจายไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย ประเทศเดียว ส่วนในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นบริเวณชายขอบหรือตะเข็บของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็น เขตพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใด ๆ ได้

- กรณีประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านยาเสพติดไปยังต่างประเทศ ในการจัดการการลักลอบ ลำเลียงยาเสพติด หลังจากเกิดโควิดผู้ค้ายาเสพติดใช้วิธีการส่งทางพัสดุภัณฑ์ ป.ป.ส. มีหน่วยประกอบกำลัง ทำงานร่วมกัน เช่น หน่วยสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยาน หน่วยสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าเรือ กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นต้น อีกทั้ง มีการประสานกับตำรวจของประเทศปลายทางเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเอง มีการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการจับกุมอยู่ตลอดเวลา มีการขยายผลต่อเนื่องทำให้ทราบขบวนการเครือข่ายปรากฏว่ากลุ่มที่ ลักลอบลำเลียงขนมมี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มคนผิวดำพวกแอฟริกันตะวันตก กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มประเทศ

ปลายทางเข้ามาดำเนินการเอง บินเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยและทำการลักลอบขนเอง กลุ่มที่ ๓ กลุ่มคนไทย กับพี่น้องชนเผ่าร่วมมือกัน ทั้ง ๓ กลุ่ม เป็นกลุ่มหลักที่ทำการสืบสวน

- กรณีการทำลายยาเสพติดของกลาง มีการทำลายอย่างน้อยปีละครั้ง ในการจัดเก็บเป็นไปตาม ขั้นตอนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดำเนินการไม่ให้หลุดออกไปได้ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ทำลายได้เมื่อ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา อย่างไรก็ดี ป.ป.ส. ได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีที่มีการตรวจยึด ของกลางได้ ทำการตรวจพิสูจน์และใช้ผลพิสูจน์นี้ให้ทำลายยาเสพติดของกลางทันที หากกฎหมายฉบับนี้ผ่าน จะไม่มียาเสพติดที่ต้องเก็บรักษาไว้และเป็นการลดปัญหาพี่น้องประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่าอาจมีการนำไปใช้

### ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) จำนวน ๑๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๒ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๔ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๖ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๘ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ครั้งที่ ๒๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

